

ห้องมองถึงไทยก.วิทย์ตั้งเป็นยุวทูตให้ทุนถึงป.เอก

นำเสนอเมื่อ : 21 ก.ย. 2552

ห้องมองถึงไทยก.วิทย์ตั้งเป็นยุวทูตให้ทุนถึงป.เอก

คมชัดลึก : "แอร์เอเชีย" ทำเซอร์ไพรส์พาพ่อ-แม่ ห้องมอง ขึ้นเครื่องบินจากเชียงใหม่ไปรอรับลูกชายที่สนามบิน หลังคว้าที่ 3 จากการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับนานาชาติที่ญี่ปุ่น ดานพ้อ เผยเตรียมของขวัญพิเศษรับขวัญลูก

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 21 ก.ย.เจ้าหน้าที่สายการบินแอร์เอเชีย นำนายยุ่นและนางมอย ทองดี พ่อและแม่พร้อมด.ญ.เหมียว ทองดี น้องสาวของด.ช.หม่อม ทองดี เด็กไร้สัญชาติ ลูกแรงงานต่างชาวม่า นางวีณัสรินทร์ มีทรัพย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านห้วยทราย เดินทางไปยื่นเรื่องขออนุญาตออกนอกพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภออัมพวัน จ.เชียงใหม่ เนื่องจากนายยุ่นและนางมอย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ 399 หมู่ 1 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย

ทั้งนี้สายการบินแอร์เอเชีย ได้เสนอเป็นสปอนด์เซอร์นำครอบครัวพร้อมผู้ติดตามของ ด.ช.หม่อม ทองดี เดินทางไปกรุงเทพฯด้วยเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชีย เพื่อต้อนรับด.ช.หม่อม ซึ่งจะเดินทางกลับจากการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับนานาชาติ ที่เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น โดยจะถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลา 15.30 น.วันนี้ (21ก.ย.)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังยื่นเอกสารเสร็จสิ้นและได้รับอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ เจ้าหน้าที่ได้พาครอบครัวของ ด.ช.หม่อมเดินทางไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยรถตู้ เพื่อขึ้นเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3233 ออกจากท่าอากาศยานเชียงใหม่เวลา 12.25 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 13.25 น.

เจ้าหน้าที่สายการบินแอร์เอเชียที่มาอำนวยความสะดวกครั้งนี้ แจงว่าสายการบินต้องการช่วยเหลือครอบครัวของ ด.ช.หม่อม เนื่องจากช่วยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย โดยเป็นสปอนด์เซอร์ตัวเครื่องบินไป - กลับ เชียงใหม่-กรุงเทพฯ ให้แก่ครอบครัวพร้อมผู้ติดตาม เพื่อไปเซอร์ไพรส์ ด.ช.หม่อม ซึ่งจะลงเครื่องบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันนี้เช่นเดียวกัน

ด้านนายยุ่น กล่าวว่ ดีใจที่จะได้เดินทางไปพบกับห้องมอง รู้สึกคิดถึงลูกมากไม่เคยจากกันไปไหนนานๆแบบนี้ อยากไปรอรับลูกที่สนามบินเพราะตั้งใจจะเอาของขวัญพิเศษไปให้ลูก พร้อมกับกอดลูกด้วยความรักความคิดถึง และอยากขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทย และผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่ให้การช่วยเหลือและให้โอกาสกับลูกของตนเอง

ส่วนบรรยายภาคที่โรงเรียนบ้านห้วยทราย เพื่อนนักเรียนชั้น ป.4 ได้ช่วยกันจัดบอร์ดที่มีข้อความจากเพื่อนๆช่วยกันเขียนแสดงความยินดีกับ ด.ช.หม่อง ที่สามารถคว้ารางวัลที่ 3 จากการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่นมาได้

ด.ญ.แสงพร ยอดยิ่ง อายุ 9 ขวบ นักเรียนชั้นป.4 โรงเรียนบ้านห้วยทราย กล่าวว่า ถ้าด.ช.หม่องกลับมาจะแสดงความยินดีกับเพื่อนและบอกว่าเพื่อนเก่งมากที่ชนะได้ที่ 3 นำรางวัลกลับมา นอกจากนี้จะขอให้ด.ช.หม่อง สอนวิธีพับเครื่องบินกระดาษและสอนวิธีทำให้เครื่องบินกระดาษลอยอยู่บนท้องฟ้าได้เป็นเวลานานๆด้วย

น้องหม่องถึงไทยก.วิทย์ตั้งเป็นยุวทูตให้ทุนถึงป.เอก

เมื่อเวลา 15.30 น.น้องหม่องพร้อมคณะได้เดินทางถึง โดยมีพ่อแม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้อนรับ พร้อมด้วยสื่อมวลชนรอตทำข่าวเป็นจำนวนมาก โดยน้องหม่องได้พับเครื่องบินโชว์ด้วย ขณะเดียวรรวม.กระทรวงศึกษาได้ตั้งน้องหม่องเป็นยุวทูตวิทย์พร้อมให้ทุนการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก

ข่าวจากคมชัดลึก

ขอบคุณที่มาที่นี้ล้านนา.คอม